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"ชัยยศ" ชี้ถ้าเกินโควตาแจ้งสกอ.30%พอรับได้ ต้องเรียกคุยรายกรณี
คุรุสภาตั้งคณะอนุกลั่นกรองพิจารณาเหตุผลมหา'ลัย 10 แห่ง รับนักศึกษา ป.บัณฑิตเกินโควคา

เริ่มเรียกคุยก่อน 8 แห่ง "ชัยยศ" เผยถ้าเกิน 30% พอรับได้ และจะคุยเป็นรายกรณี ไม่เหมารวม

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.)
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 10 แห่ง
ที่เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต
เนื่องจากรับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่ขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
โดยให้มหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ชี้แจงเหตุผลที่รับนักศึกษาเกิน
รวมถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนมาเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น
ขณะนี้คุรุสภาได้รับหนังสือชี้แจงจากมหาวิทยาลัยครบทั้ง 10 แห่งแล้ว
และได้ตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีนายไพฑูรย์ สินลารัตน์ เป็นประธาน
เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ โดยในวันที่ 20 กันยายนนี้
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองได้เชิญมหาวิทยาลัย 8 แห่งที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว
มาชี้แจงข้อมูลด้วยวาจาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

"สาเหตุที่ต้องเชิญมหาวิทยาลัยมาชี้แจงด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่คณะอนุกรรมการจะได้สอบถามย้ำถึงเหตุผลว่าเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงรับนักศึกษาจำนวนเกินมากผิดปกติ
และต้องพิจารณาความพร้อมของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น ในจำนวนที่รับเกินมานั้น หากรับเกินจำนวนไม่มาก เช่น 12
คน หรือเกิน 30% รวมทั้งหมด 42 คน ก็อยู่ในศักยภาพที่มหาวิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนได้
คุรุสภาก็จะรับฟังเหตุผล แต่หากบางแห่งรับเกินจำนวนมาเป็นพันๆ คน อาจจะมีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมาพูดคุยและพิจารณาเป็นรายกรณี ไม่ใช่เหมารวมทั้งหมด" นายชัยยศกล่าว และว่า ทั้งนี้
หลังจากคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ข้อสังเกตเป็นรายกรณีแล้วก็จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ
รุสภา เพื่อพิจารณาว่าจะให้การรับรองวุฒิ ป.บัณฑิตใดใน 10 แห่งบ้างหรือไม่.
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"คุรุสภา" สั่งแจง ป.บัณฑิตก่อนชี้ชะตารับรองวุฒิ
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภาเปิดเผยว่า

ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 10 แห่ง
ที่เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต
เนื่องจากรับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่ขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
โดยให้มหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ชี้แจงเหตุผลที่รับนักศึกษาเกิน
รวมถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนมาเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น
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ขณะนี้คุรุสภาได้รับหนังสือชี้แจงจากมหาวิทยาลัยครบทั้ง 10 แห่งแล้ว
และได้ตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมี ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เป็นประธาน
เพื่อตรวจสอบโดยในวันที่ 20 ก.ย.นี้ จะเชิญมหาวิทยาลัย 8 แห่งที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว
มาชี้แจงข้อมูลด้วยวาจาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อสอบถามย้ำถึงเหตุผลว่าเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงรับนักศึกษาจำนวนเกินมากผิดปกติ
รวมทั้งต้องพิจารณาความพร้อมของมหาวิทยาลัยด้วย หากเกิน 12 คน มหาวิทยาลัยก็มีศักยภาพพอจะรองรับได้
แต่หากเกินเป็นพันๆคน ก็กระทบต่อคุณภาพจัดการศึกษา เป็นต้น
จากนั้นคณะอนุกรรมการฯจะพิจารณาและให้ข้อสังเกตเป็นรายกรณี ก่อนเสนอบอร์ดคุรุสภาอีกครั้ง
เพื่อพิจารณาว่าจะให้การรับรองวุฒิ ป.บัณฑิตของมหาวิทยาลัยใน 10 แห่งบ้าง.
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